



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๔๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค.๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๗๖๕

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์  
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)  
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง  
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง  
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  
ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)  
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)  
ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑	ให้ทีม SAT สุ่มตรวจสอบแอปพลิเคชันหมอชนะ ของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณีมีผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ ๒ - รายที่ ๑๙ ระลอกใหม่ จังหวัดมหาสารคาม ว่ามีการเดินทางเคลื่อนที่ออกจากบริเวณที่ Home Quarantine หรือไม่ หากพบให้ดำเนินการติดตาม สอบสวน	ทีม SAT
๒	ให้อำเภอเชียงยืน ดำเนินการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณี ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ ๒๐ ระลอกใหม่ จังหวัดมหาสารคามที่มีอาการไม่สบาย จำนวน ๑ ราย ให้นำเข้าเป็นผู้ป่วย PUI และสังเกตอาการที่ห้อง Isolation room ของโรงพยาบาลเชียงยืน จนกว่าอาการของผู้สัมผัสเสี่ยงจะดีขึ้น และให้บุคลากรปฏิบัติตามหลัก IC โดยเคร่งครัด	- สสอ.เชียงยืน
๓	ให้ทีม JIT ดำเนินการ ดังนี้ ๑) ให้ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจในการทำ Sentinel Surveillance และ Active case finding ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ว่าได้ดำเนินการตรวจจำนวนกี่ราย สถานที่ไหน ผลตรวจเป็นอย่างไร โดยให้เรียงลำดับการดำเนินการ เช่น ในตลาดสด สถานบันเทิง เรือนจำ เป็นต้น ๒) ให้ดำเนินการวางแผนการทำ Sentinel Surveillance ในสัปดาห์หน้าว่าจะดำเนินการในกลุ่มใด จำนวนเท่าไร	- ทีม JIT
๔	ให้ทีม SAT ประสานขอรายละเอียดข้อมูลร้านอาหาร ว่าเป็นร้านแห่งใด มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/ต่ำ จำนวนกี่คน หากเป็นต้องปิดบริการ จำนวน ๓ วัน เพื่อทำความสะอาดให้แจ่มมายัง IC เพื่อจะได้ดำเนินการแจ้งเตือนการดำเนินการต่อไป	- ทีม ทีม SAT

(นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ฉพ